



ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ตามที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (ส่วนกลาง) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ตามประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ลำดับที่ ๒ - ๑๐ ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน มาสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ	เลขประจำตัวเดิม	ชื่อ - สกุล
๑๐๐๐๑	๑๐๐๒๑	นางสาวอุบลวรรณ ศรีศรัทธยาภรณ์
๑๐๐๐๒	๑๐๐๑๒	นางสาวดวงใจ โชเงิน
๑๐๐๐๓	๑๐๐๑๙	นางสาวจันทร์ธิดา บุญช่วย
๑๐๐๐๔	๑๐๐๑๐	นางสาวปรีศรา พ่วงลาภ

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม (สอบสัมภาษณ์) โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม DEP WAR ROOM ศูนย์ปฏิบัติการ พก. ชั้น ๑

ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม **ภายในวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒** ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๒๕๕ อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ และทาง www.dep.go.th

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อกระโปรง และสวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง และสวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นชนสุภาพ (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายัดหรือผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด หากผู้ใดแต่งกายตามลักษณะไม่สุภาพดังกล่าว กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณา ไม่อนุญาต ให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้

๔. ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะต้องรักษาความสงบเมื่ออยู่ในบริเวณสถานที่สอบสัมภาษณ์ เมื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะเสร็จแล้วต้องออกจากสถานที่ประเมินโดยทันที ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินและต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่อยู่ระหว่างการประเมิน

๕. ผู้ใดไม่มาภายในวัน เวลา และสถานที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ